

อ้อมใจ วงษ์มณฑา
นักวิชาการอุดมศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน

จากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

ปัจจุบันเยาวชนไทยมุสลิมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการศรัทธา อาจสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่นิยมวัตถุ มีแต่อาชีพที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและเต็มไปด้วยพิษภัยทางสังคม แหล่งมั่วสุ่มสถานบันเทิงเรครี บาร์ คาราโอเกะและแหล่งดึงดูดเยาวชนมีอยู่มากมาย ล้วนเป็นแหล่งอบายมุขที่นำไปสู่ความเสื่อมและความมีดমনในชีวิต นอกจากนี้สื่อสารมวลชนก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชนมากที่สุด เพราะสื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ สื่อเป็นเสมือนดาบสองคม เพราะเยาวชนจะนำเอาแบบอย่างจากสื่อมาปฏิบัติ ทำให้มีความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน

คอลัมน์พิเศษ “ย่อยวิทยานิพนธ์” ฉบับนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนไทย

มุสลิมที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งนี้เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ชั้นสำคัญที่ผ่านการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน อัลสุนนะฮ์และทัศนะของปวงปราชญ์ที่สำคัญ ๆ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ เรื่อง อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ของอับดุลเลาะ การ์นา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2551

จากการศึกษาพบว่าเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนา เป็นผู้ที่มีความเชื่อ การศรัทธาปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติอันดีงามของศาสนา

เป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นที่จะต้องเสริม
คำแนะนำ กระตุ้นให้เป็นผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้ให้
เกิดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนา
ตามบทบัญญัติอันดีงามให้มากขึ้น

อันดับและได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาได้
มาก มี 3 ประเด็น ดังนี้

1. การศรัทธา การเป็นผู้ศรัทธาใน
อิสลามเป็นพลังภูมิคุ้มครอบปกป้องที่ดี
ประการหนึ่งมีผลทำให้เป็นเยาวชนที่มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอัน
ดีงามของศาสนา เป็นพลังควบคุมพฤติกรรม
แห่งจิตใจ วาจา และร่างกาย พื้นฐานการศรัทธา
ในอิสลาม ศาสนาเป็นพลังควบคุมพฤติกรรม
แห่งจิตใจ วาจา และร่างกาย พื้นฐานการศรัทธา
ในอิสลามประกอบด้วย การศรัทธาต่ออัลลอฮ์
ต่อบรรดาศักดิ์มิมบี้ร์ ต่อบรรดาเราะฮูล ต่อวันอาคิ
เราะฮ์ ต่อมาลาอิกัต และต่อกำหนดสภาวะการณ
ของพระองค์ เยาวชนมุสลิมผู้ศรัทธาอย่าง
แท้จริงจะต้องเริ่มต้นมาจากการมีความศรัทธา
มั่นตามหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และการ
กล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด
ที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาและนบีมุฮัม
มัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ตะอาลา การดำรง
การละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต)
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์
เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกาย
ทรัพย์สิน ตามหลักการอิสลามและยอมรับใน
คำสั่งทุกประการที่พระองค์ได้กำหนดไว้และ
ห้ามไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน การศรัทธาที่มั่นคง
ต่ออัลลอฮ์ จะทำให้เกิดพลังภูมิคุ้มกันมี

ความประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักการอันดี
งามของอิสลาม

2. ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ไม่ว่าในด้านของการนำมาซึ่งผล
ประโยชน์ของเยาวชนและสังคม ตลอดจนสิ่ง
เป็นการให้โทษพิษภัยอันตรายกับเยาวชนและ
สังคม ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคโลก
ไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบ
ในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตรายให้กับ
เยาวชนและสังคม ซึ่งผลการแสดงความคิด
เห็นของเยาวชนเป็นการบ่งบอกส่งผลให้รู้ว่
มีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ เยาวชนไทยมุสลิมมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์
ทุกวัน ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลัก
การศรัทธาของศาสนา แต่มีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก โดยเฉพาะเยาวชนไทยมุสลิมหญิงใน
ยุคปัจจุบันไม่แต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการของศาสนา เยาวชนให้ความสำคัญ
และสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
มากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิด ให้ความสนใจ
กับการโฆษณาต่าง ๆ มากกว่าการรับฟังการ
บรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการของ
ศาสนา แม้ว่าเยาวชนจะมีความรู้ความเข้าใจใน
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่พฤติกรรม
ที่เยาวชนแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบ
ของความฟุ่มเฟือยตามห้างสรรพสินค้า

สถานเริงรมย์ คาราโอเกะ การเสพติดของ
มีนเมา การแต่งกายตามแฟชั่นสมัยนิยม
เป็นการบ่งบอกว่าเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยไม่รู้ว่กระแสโลกาภิวัตน์
ได้แสดงอิทธิพลของมันเป็นผลให้เห็นแล้ว

เยาวชนไม่รู้สึกละเลยกับพฤติกรรมเหล่านั้น
ว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของ
ศาสนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน
ที่มีการเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ควรยึดถือ
ปฏิบัติของแต่ละบุคคลในยุคปัจจุบันนี้มีผลสืบ
เนื่องมาจากกระบวนการของกระแสโลกาภิวัตน์
ที่เป็นการพัฒนาขั้นตอนสุดท้ายของทุนนิยมที่
เปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่เป็นสื่อของการซื้อขายแลกเปลี่ยน
จากเดิมที่เป็นทรัพยากรแรงงานมา
ดักดวงเอาแม้กระทั่งวัฒนธรรมความรู้สึกร
คุณค่าจิตใจของผู้คนให้เป็นสินค้าไปด้วย

3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา
ที่เยาวชนได้แสดงออกมาโดยมีผลมาจาก
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์สื่อสารการ
โฆษณาชวนเชื่อ การเลียนแบบนักร้องนักแสดง
สะท้อนให้เห็นว่าสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตาม
หลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิม
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลใน
กระแสอิทธิพลของสื่อจนเกิดการเบี่ยงเบน
ความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนา
อิสลาม มีการสูบบุหรี่ ดื่มของมีเมา เหล้า
เบียร์ เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง นอกจากนี้ยัง
พบว่าเยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการ
ที่ได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
มากกว่าการเข้ามัสยิด ยุคโลกาภิวัตน์หรือโลก
ไร้พรมแดนจึงมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็น
แหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่
แสวงหาผลประโยชน์ไร้เดียงสา ปัจจุบันมีเยาวชน
ไทยมุสลิมเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีสากล
ท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี มีความ
พึงพอใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน

มากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของ
ศาสนาอิสลามและกระแสอิทธิพลของสื่อในยุค
โลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล
มากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของ
ศาสนา

ผลกระทบจากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์
ของสื่อสารการโฆษณาในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนต่อหลักการศรัทธา
อย่างไรก็ดีเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเยาวชนอีก
จำนวนมากยังมีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนต่อหลักการศรัทธาอย่างน่าเป็นห่วง
เยาวชนที่มีความคิดว่ากระแสโลกาภิวัตน์ไม่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการ
ศรัทธาสมควรที่จะต้องสร้างความตระหนักให้
เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักการอันดีงามของศาสนาอิสลาม เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันป้องกันความคิดที่หลงใหลในสิ่งที่
แอบแฝงมาในกระแสโลกาภิวัตน์จากวัฒนธรรม
ของชาวตะวันตกและตะวันตกไม่ว่าจะมาใน
รูปแบบของการประพาดปฏิบัติหรือการ
โฆษณาชวนเชื่อของสื่อต่าง ๆ หรือจะเป็นการ
แต่งกาย การเที่ยวสถานเริงรมย์ ห้างสรรพ
สินค้า การเสพสิ่งของมีเมา การแสดง
พฤติกรรมผิดเพี้ยนเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าในอนาคตข้างหน้าเยาวชนจะเกิดความคิด
เห็นคล้อยตามกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคม
รุนแรงมากขึ้น

เยาวชนบางส่วนมีแนวคิดอยู่เสมอว่าหลัก
การศรัทธานั้นมีผลกระทบให้เกิดขึ้น คือ
เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับตนต้องมีภาระ
หน้าที่ ไม่มีความเป็นอิสระต่อการดำเนินชีวิต
ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการละเมิดและจำกัดสิทธิ

ส่วนบุคคลส่วนในด้านความคิดเห็นของเยาวชน บางส่วนต่อกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับตนคือ การเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ มีความเป็นอิสระ มีสิทธิในการประพฤติปฏิบัติตน ไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ ของศาสนา และสอดคล้องกับความคิดของเยาวชนที่ต้องการแสดงตนอย่างอิสระในสังคม นอกจากนี้เยาวชนยังมองว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนและสังคมคือ เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมทางคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักการอันดีงามของศาสนา สนับสนุนให้เยาวชนมีความเป็นอิสระเกินขอบเขตขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนา

สำหรับผู้ที่มิมีบทบาทเป็นผู้นำ ผู้ปกครอง บิดามารดา บุคคลทั่วไป ควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของเยาวชนอันจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากหลักการอันดีงามของศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสมควรที่จะมีการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอันดีงามของศาสนาให้มาก เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันปกป้องและสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนต่อสู้กับภัยอันตรายที่แอบแฝงมากับยุคโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ และสิ่งที่ได้พบได้เห็นในยุคปัจจุบันจากพฤติกรรมของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบดารานักแสดง การเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์ การแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกไปในทางตรงกันข้ามกับเพศของตน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หลงไหลในอินเทอร์เน็ตในทางลามกหรือสื่อสารลามกอันจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบน

ต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมการสื่อสาร การโฆษณาให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างจริงจัง ตรวจสอบลงโทษสถานบันเทิง แหล่งอบายมุข ร้านค้าในการให้บริการ และขายเหล้าบุหรี่ให้เยาวชน มีการปลูกฝังเยาวชนให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม เน้นหลักวิชาศีลธรรมในหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชนทุกระดับชั้น

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีคุณค่าเป็นอย่างมากในการศึกษาผลกระทบและสาเหตุของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อเยาวชนไทยมุสลิมตามหลักการศรัทธาของอัลลอฮฺตะอาลา อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงผลดีผลเสียที่แอบแฝงแทรกซึมปะปนมาในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ด้วย

ผู้วิจัย

เอกสารอ้อวิง

อับดุลเลาะ การ์รีนา. 2551. อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมืองจังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ภาษาไทย ม.อ.ปัตตานี เสริมพลัง สื่อสารให้ “คนไร้เสียง” ในชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ “เสียงของคนไร้เสียง: การฝึกอบรมด้านเสริมทักษะเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ แก่ผู้หญิง เด็ก และคนชราในสามจังหวัดภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้วย

ภายหลังการเปิดงาน บรรดาผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยคนชรา ผู้หญิง และเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าอบรมปูพื้นฐานทักษะด้านการเขียนสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเรื่องสั้น 5 ท่านด้วยกันคือ เกษม จันทรดำ (ธัช ธาดา) กวีและนักเขียนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ประมวล มณีโรจน์ นักเขียนรางวัลช่อการะเกดยอดเยี่ยม และยอดนิยม พิเชฐ แสงทอง กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ชาคกริต โภชะเรือง นักเขียนรางวัลสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และปลายมนัส ลีสมสุวรรณ แห่งมูลนิธิรัฐ-แก้วแดง

การฝึกอบรมมุ่งเสริมทักษะด้านการเขียนสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนที่ถูกมองว่า “ไร้เสียง”



ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถสื่อสารถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และตัวตน ออกมาเพื่อให้สังคมทั่วไปได้เข้าใจปัญหาสังคมชายแดนใต้รอบด้านมากขึ้น มุ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในมุมมองคน ผู้หญิง เด็ก และคนชรา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 คน ได้ผลงานเรื่องสั้น 26 เรื่อง ก่อนจะขีดเกลาและคัดสรรเพื่อหาช่องทางตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

การอบรมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี พร้อมกับผลงานการเขียนที่ถูกถ่ายทอดจากความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เข้มข้นผ่านเรื่องสั้น และในบางเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าขานกันในสังคม **ปูละลา**